

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KHUÊ

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2022 BÀI THU HOẠCH

Đề bài: Ngôi trường Đoàn Khuê - nơi ghi dấu bao kỉ niệm thân thương của tình thầy trò, tình đồng nghiệp - đang ngày một khởi sắc bởi ở đó có những người thầy thật tâm huyết. Thầy/cô hãy viết một bài văn (hay một bức thư hoặc kể một câu chuyện, làm thơ, nhật kí,...) nói lên những suy nghĩ, cảm xúc hay một kỉ niệm về mái trường Đoàn Khuê - ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng ta. (Bài viết có độ dài tối thiểu khoảng một trang tờ giấy A4, trong đó có sử dụng các từ loại, từ theo cấu tạo và các kiểu câu.)

Bài làm

Trường Đoàn Khuê thân yêu!

Mình rất vui được làm việc và công tác tại trường Tiểu học Đoàn Khuê. Ngôi trường vinh dự mang tên vị tướng tài của cách mạng Việt Nam. Mới về trường, mình còn rất rụt rè, bỡ ngỡ. Được sự chỉ bảo ân cần, khích lệ của ban giám hiệu và các cô, các chị trong trường, mình đã tự tin hẳn lên. Mình tự nhủ cần nỗ lực phấn đấu vì đây là ngôi trường làm việc rất chuyên nghiệp và phong cách riêng. Trường Đoàn Khuê được xây trên khuôn viên rộng rãi, nằm giữa hai tuyến phố Kim Quan Thượng và Đoàn Khuê. Ngôi trường mới đẹp làm sao! Sân trường rộng rãi, thoáng mát. Các phòng học, phòng chức năng đều được trang bị đồ dùng hiện đại, khang trang. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, yêu thương nhau. Ban giám hiệu trẻ trung, năng động và sáng tạo. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã xây dựng các chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Cô Phạm Thị Thanh Xuân, Phạm Lan Anh không những xinh đẹp mà còn giỏi chuyên môn. Các cô đã nhiệt huyết giảng dạy, mang đến những bài học hay qua các chuyên đề Toán, Tiếng Việt. Chị Phan Thị Mỹ Hạnh trẻ trung, xinh đẹp và tài năng đã hướng dẫn tỉ mỉ thiết kế bài giảng số hóa. Được làm việc và học tập cùng các cô, các chị, mình thật sự ngưỡng mộ về đội ngũ các thầy cô giáo “Giỏi chuyên môn, nhiệt huyết và sáng tạo” Các bạn có muốn đến thăm quan ngôi trường của mình không? Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp của các thầy cô giáo. Đặc biệt là cô hiệu trưởng trẻ Trần Thị Phương Dung, cô có nụ cười tỏa nắng và đôn hậu, người đã truyền và tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực để giúp mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đây!

Mình yêu mái trường Đoàn Khuê, ngôi nhà thứ hai luôn rộn rã tiếng cười.